

THƯ MỤC VỤ THÁNG 7, 2023

Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em,

Hàng năm Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức Seattle tổ chức Đại Hội Đức Mẹ La Vang, nhằm mục đích bày tỏ niềm tin vào Thiên Chúa, và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ. Nhân Năm Thánh Thế, chúng tôi chọn chủ đề: **ĐỨC MARIA NGƯỜI NỮ THÁNH THỂ**. Trong Tông thư “Ecclesia de Eucharistia” (Giáo Hội bởi Thánh Thể), thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gọi: **“Đức Maria là người phụ nữ của Thánh Thể với toàn vẹn đời sống của Mẹ. Giáo Hội khi ngược nhìn Mẹ như là mẫu gương, được mời gọi bắt chước Mẹ ngay cả trong tương quan của Mẹ với bí tích cực thánh này”** (EE 53).

Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và là tột đỉnh của đời sống Kitô hữu. Mỗi liên hệ của Đức Maria với Bí tích Thánh Thể, bắt đầu từ việc Thiên Chúa chuẩn bị tâm hồn của Mẹ cho Ngôi Lời Nhập Thể. Ngôi Lời cũng chính là Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể như là nguồn mạch và là tột đỉnh của đời sống Kitô hữu. Bí tích Thánh Thể là bí tích để cử hành, để sống và chiêm ngắm.

Bí tích Thánh Thể như là nguồn mạch và là tột đỉnh của đời sống Kitô hữu. Bí tích Thánh Thể là bí tích để cử hành, để sống và chiêm ngắm.

Hôm nay chúng ta suy ngắm dung mạo Đức Maria như là người phụ nữ Thánh Thể. Tại sao Đức Giáo hoàng gọi Đức Maria là “người phụ nữ Thánh Thể”? Chúng ta có thể tìm thấy ít nhất là lý do thần học nền tảng giữa Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ hiện diện trong Phép Thánh Thể và Đức Maria.

1- Đức Maria và Chúa Giêsu

Mối liên hệ thứ nhất giữa Thánh Thể và Đức Maria hệ tại trong mầu nhiệm nhập thể. Bởi lẽ, nhờ hoạt động quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đức Maria ban tặng cho Đấng Tối Cao nhân tính. Nghĩa là thân xác con người của Chúa Kitô chính là thân xác của Đức Maria. “Mình và Máu” của Chúa Giêsu được hiến dâng trên thánh giá vì ơn cứu độ loài người đến từ Đức Maria. Trong bí tích Thánh Thể, Mình và Máu của Chúa Kitô ở trên bàn thờ chính là chính Mình và Máu đó đã được sinh ra bởi Đức Maria cũng sẽ được ban tặng như là “Cửa Ăn và Cửa Uống” cho các tín hữu trên bàn thờ, trong bí tích Thánh Thể như Chúa Giêsu nói: “Ai ăn thịt Ta và Uống Máu Ta thì sẽ được sống đời đời” (x. Gv 6, 35-51), nghĩa là được tham dự vào chính sự sống của Người ngay tại thế này.

Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ không có Bí tích Thánh Thể nếu không có màu nhiệm nhập thể và sự cộng tác của Đức Maria. Thánh Augustinô quả quyết: *Caro enim Jesu, caro Mariae est* – thân xác Chúa Kitô thuộc thân xác Đức Maria (Serm. *De Ass. B.M.*). Bởi lẽ Đức Maria là Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, bằng xương bằng thịt như chúng ta. Chính Mình và Máu Người mà chúng ta đón nhận từ tay linh mục, dưới hình bánh rượu cũng chính là Mình và Máu của Chúa Giêsu được cur mang và nuôi dưỡng từ lòng Mẹ và cánh tay ấu yếm của Mẹ.

2- Đức Maria và Thánh Thể

Lý do thứ hai của Đức Maria với Thánh Thể hệ tại trong một đời sống toàn vẹn của Mẹ và trong thái độ sống nội tâm mà Mẹ hoàn toàn gắn bó với Con Người Đức Kitô và với các màu nhiệm của Người.

Thật thế, Đức Maria là người đầu tiên và duy nhất của Tin Mừng, đã tham dự vào các biến cố chính yếu của ơn Cứu độ. Mẹ đã sống tinh thần và linh đạo của Bí tích Thánh Thể trước khi Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Mẹ đã sống bí tích Thánh Thể với toàn thể cuộc sống của mình. Người nữ Thánh Thể đó đã sống trong chiều sâu thẳm nội tâm các biến cố cứu độ: khởi đi từ biến cố Truyền Tin, khi Mẹ thưa “Vâng” để dâng hiến chính mình và cuộc sống cho sự nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa; đến khi thăm viếng người chị họ mình là Êlisabét, Mẹ là “nhà tạm đầu tiên” đã cur mang và mang Chúa đến cho anh chị em mình, cho thế giới; rồi những ngày sống với Chúa Giêsu tại thế, Mẹ đã sống với bằng một thái độ mà thánh Luca và thánh Gioan đã định nghĩa bằng một cụm từ rất chính xác là “Mẹ lắng nghe tất cả và suy gẫm ở trong lòng” (x. Gv 2,5; Lc 2,19.51). Và tinh thần hy sinh của Mẹ được thể hiện cách tuyệt vời khi Mẹ đứng dưới chân Thập giá, khi chứng kiến cái chết tức tưởi của Con mình. Cùng với Con, Mẹ cũng đã hiến dâng hết mọi hy sinh và đau đớn của mình như là “của lễ” vì ơn cứu rỗi của nhân loại. Mẹ là người đã tham dự một cách sâu xa nhất vào màu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô.

Sau biến cố phục sinh, Mẹ cũng đã hiện diện và tham dự “lễ bẻ bánh” với các Tông Đồ và Giáo Hội sơ khai khi họ họp nhau để cử hành “nghỉ lễ tưởng nhớ đến Người” trong ngày lễ Ngũ Tuần cũng như sau ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nhiều Giáo Phụ đã chắc chắn rằng Mẹ đã đón nhận “Mình Thầy và Máu Thầy” với các Tông Đồ trong những giờ phút cử hành như thế.

Bởi vậy, tương quan giữa Đức Maria và Thánh Thể được xây dựng trên toàn thể đời sống của Mẹ và trên sự tham sự cách sống động và thánh thiện vào

hy lễ Thập Giá của Đức Kitô trên đồi Golgota và nay được tái hiện cách sống động trên bàn thờ mỗi ngày mà Giáo Hội cử hành.

3- Đức Maria và phụng vụ Thánh Thể

Bí tích Thánh Thể là hiện tại hoá màu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Chính vì thế, nơi bí tích Thánh Thể, Đức Giêsu tiếp tục hiện diện cách thực sự và hữu hình dưới hình bánh và rượu, Đức Giêsu đó cũng chính là Đức Giêsu Nadarét, Con của Đức Maria cách đây hơn hai ngàn năm.

Bởi thế, mỗi khi Giáo Hội cử hành phụng vụ, nhờ sự hiện diện bí tích của Đức Kitô, và nhờ mối tương quan “huyết thống” mật thiết giữa Đức Maria và Chúa Giêsu, chính lúc cử hành Thánh Thể này, Đức Maria cũng hiện diện lúc đó và nơi đó giữa cộng đoàn Giáo Hội đang cử hành.

Sự hiện diện này cũng giống như sự hiện diện của Mẹ tại Tiệc Ly, tại Núi Sọ và trong ngày lễ Chúa Thánh Thần. Sách Công Vụ Tông Đồ cho chúng ta biết Mẹ và Các Tông Đồ đã cử hành các buổi cầu nguyện, “nghi lễ Bẻ Bánh” với cộng đoàn Kitô hữu sơ khai với niềm vui và sự đơn sơ của con tim (x. Cv 2,46).

Nếu bí tích Thánh Thể là “sự tưởng nhớ cái chết và phục sinh” của Chúa Giêsu (SC 47), thì trong việc cử hành này chúng ta cũng phải nhớ đến sự cộng tác cứu độ của Đức Maria trong công trình cứu độ của Chúa Giêsu và hiệu quả của ơn cứu độ do Chúa Kitô mang lại được thể hiện rõ nét nơi Đức Maria và các thánh qua phụng vụ.

Như thế, Đức Maria không chỉ là người phụ nữ của lịch sử quá khứ để chiêm ngưỡng và bắt chước như là mẫu gương tuyệt hảo, Mẹ còn là một người đang hiện diện sống động và đặc biệt cùng với Con Mẹ, trong phụng vụ Thánh Thể. Ở đó Mẹ hiện diện, tham dự và cầu bầu cho chúng ta. Mẹ hiện diện với Giáo Hội như là Mẹ của Giáo hội, trong từng việc cử hành Thánh Thể của chúng ta (x. EE 57).

4- Chia tay Cha Phê rô Đoàn Hoàng Khôi Anh, SDD

Đầu tháng 7, 2023 chúng ta cũng sẽ chia tay Cha Phó Phê rô Đoàn Hoàng Khôi Anh. Cha sẽ đi nhận bài sai mới của Tu Đoàn Nhà Chúa. Toàn thể Giáo dân Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức xin Tri Ân Cha về những việc mục vụ mà Cha đã làm cho Giáo Xứ suốt 2 năm qua. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho cha, và kính chúc Cha lên đường nhận nhiệm sở mới trong cánh tay quan phòng của Chúa.

5.- Đại Hội Đức Mẹ Lang Vang Kỳ 8

Đại Hội sẽ được tổ chức ba ngày, **từ thứ Sáu ngày 28 tháng 7 đến Chúa Nhật ngày 30 tháng 7 năm 2023**. Chương trình sẽ có: Thánh Lễ; Giảng thuyết; Hội thảo; Rước kiệu, Dâng hoa; Cầu Thánh Thể; Cầu nguyện & Xức dầu cho bệnh nhân; Bí Tích Giao Hoà; Thánh Ca Cầu Nguyện với sự góp mặt của nhiều Ca sĩ Công Giáo; Đặc biệt sẽ có nhiều món ăn ngon và Chương Trình Văn Nghệ thật đặc sắc với nhiều Ca sĩ nổi tiếng ở Hải ngoại.

Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn được Khoẻ mạnh, Bình an, Hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, qua lời cầu thay nguyện giúp của Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Cả Giuse.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL
Chánh xứ